

Số: /TB-UBND

Tân Uyên, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2025

Ngày 28/3/2025, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, các Ban HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2025 và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong quý I/2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: Thực hiện gieo cấy lúa Đông Xuân được 1.763/1.750 ha, đạt 100,8% KH; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.956 triệu đồng/74.300 triệu đồng, đạt 17% KH, tăng 1.071 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024; xuất khẩu sản phẩm chè khô trong tháng 45,67 tấn, lũy kế thực hiện từ đầu năm đạt 251,8 tấn, doanh thu 0,46 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ giá hiện hành đạt 109,16/430,3 tỷ đồng, bằng 25,37% KH, tăng 2,96 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024;... Chất lượng giáo dục, trường trọng điểm được quan tâm thực hiện; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. UBND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quý II/2025 là thời điểm quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2025. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong quý II/2025 đã đề ra, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giao, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo Chương trình công tác năm 2025 đảm bảo chất lượng và tiến độ; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh Lai Châu đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác phối hợp, trao đổi, nắm tình hình trong việc thực hiện các nhiệm vụ; không để công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, sát sao trong công tác kiểm soát, kiểm duyệt các mục chi; thực hiện rà soát, quản lý hồ sơ, chứng từ, thanh quyết toán để lưu trữ theo quy định. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, tranh thủ các nguồn lực huy động trong và ngoài huyện, nguồn lực bổ sung từ tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Quyết liệt triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn 4303/UBND-KTN ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Lai Châu và Công văn 1009-CV/HU ngày 09/11/2022 của Huyện ủy Tân Uyên về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện; đặc biệt là việc chi trả tiền Dịch vụ môi trường rừng,... đảm bảo minh bạch, an toàn, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

2. Phòng Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu vụ Xuân Hè đảm bảo đúng kế hoạch. Hướng dẫn Nhân dân tiếp tục chăm sóc, theo dõi và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích lúa vụ Đông Xuân và các loại cây rau màu. Chuẩn bị tốt các điều kiện trồng mới chè, cây ăn quả đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng. Chủ động công tác thường trực trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ngay từ những ngày đầu mùa mưa.

- Tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tham mưu UBND huyện quyết định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tân Uyên, **xong trước ngày 15/4/2025**.

- Tham mưu UBND huyện đề xuất, kiến nghị gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đơn giá một số loại cây trồng chưa có trong danh mục đền bù, hỗ trợ và các tính sản lượng cây trồng theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trình UBND huyện **trước ngày 10/4/2025**.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ GPMB các công trình, dự án và lưu trữ theo quy

định. Tổng hợp các trường hợp còn vướng mắc của các dự án trọng điểm: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0-Km21,...; tham mưu UBND huyện báo cáo Tổ hỗ trợ GPMB huyện để phối hợp tuyên truyền, vận động, xong trước ngày 05/4/2025. Triển khai thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng đường dây 35kV cấp điện cho bản Khâu Hòm, xã Nậm Sỏ, **hoàn thành xong trước 15/4/2025.**

4. Ban Quản lý rừng phòng hộ: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo triển khai trồng rừng năm 2025, phân đầu hoàn thành sớm kế hoạch đề ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục diện tích trồng rừng những năm trước chưa đảm bảo về mật độ, tỉ lệ cây sống. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nội dung chi trả Dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo quyết toán ngân sách, trình UBND huyện trước ngày 05/4/2025. Cử lãnh đạo phòng và chuyên viên kiểm tra, rà soát, giúp đỡ, hướng dẫn UBND xã Tà Mít trong công tác hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy định; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện **trước ngày 18/4/2025.**

6. Phòng Nội vụ: Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 965/UBND-KSTT ngày 07/3/2025. Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2024 của các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025, số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác đánh giá cán bộ, tổng hợp số lượng người đăng ký nghỉ chế độ, nghỉ thôi việc để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và giải quyết chính sách, chế độ **xong trước ngày 05/4/2025.**

7. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các phòng: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đảm bảo đúng theo quy định.

8. Các cơ quan, đơn vị: Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Y tế huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, bám sát kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tham mưu và tổ chức thành công các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) đảm bảo thiết thực, lành mạnh, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất trong cán bộ và Nhân dân.

9. Công tác phối hợp

Đề nghị Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng, các Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai, thực hiện của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Sơn